

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชา

ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้

รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 รหัสวิชา ง 31202 เวลา 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้
<p>ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงชีวิตและครอบครัว</p>	<p>1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผน เป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน</p>	<p>1. บอกความหมายของเป้าหมายชีวิตได้ 2. อธิบายวิธีการกำหนดเป้าหมายชีวิตที่ดีได้ 3. อธิบายการวางแผนเป้าหมายชีวิตโดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพได้ 4. อธิบายการวางแผนชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้</p>	<p>1.เป้าหมายชีวิตและการกำหนดเป้าหมายชีวิต 2.การวางแผนเป้าหมายชีวิตโดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ 3.การวางแผนชีวิต</p>

มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้
<p>ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และ ทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว</p>	<p>2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุนส่วนบุคคลควบคุมคุณภาพ 6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บอกความหมายของการออมและข้อควรปฏิบัติในการออม 2. อธิบายประโยชน์ของการออมและอุปสรรคของการออม 3. อธิบายทางเลือกในการออมเงิน 4. บอกความหมายของการลงทุนและวัตถุประสงค์ของการลงทุน 5. อธิบายหลักการในการลงทุน 6. อธิบายความหมายของผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน 7. บอกประเภทของการลงทุน 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ความหมายของการออม 2.ข้อควรปฏิบัติในการออม 3.ประโยชน์ของการออม 4.อุปสรรคของการออม 5.ทางเลือกในการออม 6.การลงทุน 7.วัตถุประสงค์ของการลงทุน 8.หลักการในการลงทุน 9.ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 10.ประเภทของการลงทุน

มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้
<p>ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว</p>	<p>3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดหาและการวางแผนทางการเงิน</p> <p>6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อธิบายความหมายของเงินทุนได้ 2. บอกประเภทของเงินทุนได้ 3. บอกสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุนได้ 4. บอกประเภทของแหล่งเงินทุนได้ 5. อธิบายวิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้นได้ 6. อธิบายวิธีการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางได้ 7. อธิบายวิธีการจัดหาเงินทุนระยะยาวได้ 8. อธิบายความหมายของตลาดทุนได้ 9. อธิบายความหมายของตลาดแรกและตลาดรองได้ 10. อธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความหมายของเงินทุน 2. ประเภทของเงินทุน 3. ข้อควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุน 4. แหล่งเงินทุน 5. การจัดหาเงินทุน

มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้
<p>ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว</p>	<p>4.แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ 6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บอกประเภทรูปแบบธุรกิจได้ 2. อธิบายความหมายข้อดีข้อเสียกิจการเจ้าของคนเดียวได้ 3. อธิบายความหมายของห้างหุ้นส่วนและข้อดีข้อเสียของห้างหุ้นส่วนได้ 4. บอกความแตกต่างของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ 5. อธิบายความหมายของบริษัทจำกัดและข้อดีข้อเสียของบริษัทจำกัดได้ 6. จำแนกประเภทของหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดได้ 7. อธิบายความหมายของบริษัทมหาชนจำกัดและข้อดีข้อเสียของบริษัทมหาชนได้ 8. อธิบายความแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดได้ 9. อธิบายความหมายของสหกรณ์และบอกประเภทของสหกรณ์ได้ 10. บอกข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ได้ 11. อธิบายความหมายของรัฐวิสาหกิจได้และยกตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบธุรกิจ 2. กิจการเจ้าของคนเดียว 3. ห้างหุ้นส่วน 4. บริษัท จำกัด 5. บริษัทมหาชน จำกัด 6. สหกรณ์ จำกัด 7. รัฐวิสาหกิจ

มาตรฐานการเรียนรู้	ผลการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	สาระการเรียนรู้
<p>ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และ ทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว</p>	<p>5.ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 6.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อธิบายความหมายของภาษีอากรได้ 2. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีได้ 3. จำแนกประเภทภาษีอากรได้ 4. อธิบายวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5. คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 6. อธิบายวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 7. อธิบายความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 8. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 9. บอกวิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ได้ 10. บอกวิธีการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายได้ 11.บอกสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ 12.อธิบายความหมายของกองทุนเงินทดแทนได้ 14. บอกสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน 15. อธิบายความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภาษีอากร 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 4. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2542 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 6. กองทุนทดแทน 7. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา